

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

๑. วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

๒. ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง มีหลักความรับผิดชอบในภารกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาการจัดบริการ สาธารณะ การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศ ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหาความเดือดร้อนความต้องการในด้านต่าง ๆ เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน อันจะนำมาซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลัก ที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นพื้นฐาน ๒. การดูแลรักษาอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและ ประเพณีที่ดั่งามของท้องถิ่น ๓. ส่งเสริมด้านกีฬาและการ นันทนาการ	๑. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ๒. การพัฒนาและส่งเสริมด้าน การศึกษา ๓. การพัฒนาและส่งเสริมด้าน กีฬาและการนันทนาการ ๔. สร้างจิตสำนึกสืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิม พระเกียรติ ปฐมฤกษ์จิตสำนึกในความ รักชาติศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ๔. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ การส่งเสริมการศึกษา พัฒนา แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๒. ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ พระราชา เพื่อประโยชน์ ในการ พัฒนาท้องถิ่น ๓. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๑. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อการบริโภค ๒. การขนส่งสินค้าและผลผลิตต่าง ๆ ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๒. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ มาตรการประหยัดพลังงาน ๒. ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ๔. ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพเหมาะสมและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	๑. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ที่เพียงพอ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานทำและ ๒. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๓. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ๔. ประชาชนมีเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๑. ถนนที่ได้มาตรฐาน การสัญจรเกิดความสะดวกและปลอดภัย ๒. ครัวเรือนได้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ๓. พื้นที่เกษตรกรรมในเขต อบต. มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ๔. มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๓. ก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ๔. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง ๕. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ	๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปาและแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานเพียงพอ ทางสะดวกและทั่วถึงเพิ่มขึ้น ๒. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง	๑. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ๒. พัฒนาการให้บริการสาธารณะในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ๓. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๑. สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้หันมาสนใจในการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๒. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๓. เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	๑. เพิ่มโอกาสสิทธิ การเข้าถึงบริการของรัฐ ให้แก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ อานามัย ๒. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและ ชุมชน	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ สาธารณสุข ๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับครอบครัว ชุมชน ๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม ๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน ๕. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี สังคมมีคุณภาพและความมั่นคงในการดำรงชีวิต ๒. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๒. การบริหารจัดการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. การดูแลบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย ๔. พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๕. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ	๑ จำนวนแหล่งน้ำ คูคลอง ที่ได้รับการขุดลอก หรือ บำรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษา การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ๓. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ๔. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ	๑. ประชาชนเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๑. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒. ปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ๒. ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ๓. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใน การปฏิบัติราชการ ๔. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหารและผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ ๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น	๑. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๓. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น	๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๓. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
